

Số: 522/BC-CATX

Vĩnh Châu, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

VĂN PHÒNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2024
THỊ XÃ VĨNH CHÂU và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

ĐẾN Số: 4941
Ngày: 05/12/24

Chuyên: Thực hiện Công văn số 3426/UBND-VX ngày 30/10/2024 về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

1. Tình hình an ninh chính trị: Nhìn chung, trên địa bàn tình hình an ninh chính trị tương đối ổn định chưa phát sinh vấn đề mâu thuẫn, mất đoàn kết hay các trường hợp suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lộ lọt bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Tình hình dân tộc, tôn giáo luôn được giữ vững ổn định, chưa để xảy ra những điểm nóng và những tình huống đột xuất bất ngờ. Các hoạt động lễ hội diễn ra thuận túy, theo đúng phong tục tập quán, chưa phát hiện vấn đề nghi vấn.

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội

2.1. *Tội phạm về trật tự xã hội:* xảy ra 103 vụ tội phạm về TTXH, giảm 07 vụ so cùng kỳ (103/110 vụ); hiện chưa phát hiện tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm phức tạp trên địa bàn.

2.2. *Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ:* Phát hiện 05 vụ việc vi phạm về gian lận thương mại, so với cùng kỳ giảm 09 vụ (05/14), hình thức xử lý: ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở với số tiền 69.750.000đ.

2.3. *Tội phạm sử dụng công nghệ cao:* Chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm về sử dụng công nghệ cao trên địa bàn, so với cùng kỳ không tăng giảm (00/00).

2.4. *Tội phạm về ma túy:* Qua công tác quản lý địa bàn, rà soát, thống kê, trên địa bàn thị xã không có tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện 33 vụ phạm tội về ma túy, so với cùng kỳ tăng 10 vụ (33/23), với quy mô hoạt động nhỏ, lẻ.

2.5. *Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường:* Cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, so với cùng kỳ không tăng giảm (00/00).

2.6. *Tình hình trật tự, an toàn giao thông:* Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 19 vụ, hậu quả: làm chết 15 người, 20 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng

74.300.000đ, so với cùng kỳ tăng cả 03 tiêu chí (tăng 08 vụ, tăng 15 người bị thương và tăng 02 người chết). Tai nạn đường thủy: không xảy ra, so với cùng kỳ không tăng giảm (00/00). Va chạm giao thông: xảy ra 09 vụ, so với cùng kỳ tăng 08 vụ (09/01), hậu quả: 12 người bị thương, tăng 10 người bị thương so với cùng kỳ.

2.7. Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ¹ cháy, so với cùng kỳ tăng 01 vụ (01/00).

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị

- Công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội: Để triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, Công an thị xã Vĩnh Châu đã xây dựng các kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự² (ANTT); đồng thời tổ chức triển khai đến CBCS trong đơn vị nắm và thực hiện nghiêm túc. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn Vĩnh Châu được ổn định, chưa xảy ra vấn đề gì phức tạp.

- An ninh trong dân tộc: Quản lý chặt địa bàn, tổ chức nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu liên kết với số đối tượng cực đoan bên ngoài nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng. Nhìn chung, tình hình an ninh trong dân tộc cơ bản ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

- An ninh trong tôn giáo: Tổ chức nắm tình hình các hoạt động lễ, hội diễn ra trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, các hoạt động lễ, hội diễn ra theo đúng phong tục tập quán, chưa phát hiện vấn đề nghi vấn.

- Lĩnh vực an ninh kinh tế: Quản lý chặt địa bàn, tổ chức nắm tình hình chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã khi có vụ việc xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh kinh tế trên địa bàn.

- Lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ: Tập trung nắm tình hình các hoạt động phá hoại nội bộ, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, các hoạt động tác động chuyển hóa... qua đó chưa phát hiện trường hợp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, ban ngành đoàn thể thị xã, UBND xã, phường trên địa bàn thị xã để thực hiện đạt hiệu quả cao đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Công tác quản lý người nước ngoài, Việt kiều: Quản lý chặt chẽ hoạt động trường hợp người nước ngoài và Việt kiều đến địa phương thăm thân và du lịch. Qua đó, phát hiện 885 trường hợp nhập cảnh về địa phương với mục đích thăm thân

¹ Kho thức ăn thủy sản Huệ Mi - Công ty TNHH Huệ Mi, địa chỉ: Khóm 7, Phường 1, TXVC. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 30.000.000đ. Nguyên nhân: ban đầu được xác định là do chập điện.

² Kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT buổi bán pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch phối hợp bảo vệ thi công công trình Trạm biến áp 220Kv và đường dây đầu nối; Phương án phối hợp bảo đảm ANTT buổi họp mặt và “Tết Quân - Dân” mừng Chól Chnăm Thmây năm 2024...

và du lịch. Qua công tác nắm tình hình phát hiện 01 trường hợp³ từng tham gia hội nhóm, tổ chức, đơn vị đã bố trí lực lượng nắm tình hình hoạt động của đối tượng trong thời gian tạm trú tại địa phương, chưa phát hiện vấn đề nghi vấn. Ngoài ra, phát hiện 14 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đơn vị đã tiến hành mời làm việc, giáo dục, răn đe và cho cam kết không tái phạm.

Đồng thời, phát hiện 03 trường hợp⁴ quốc tịch Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành mời 03 trường hợp trên làm việc và nắm được 03 trường hợp trên có mối quan hệ cha, con và nhập cảnh trái phép theo vợ (*Lâm Thị Xiếu, SN: 2000 thường trú ấp Trà Sét, xã Vĩnh Hải, TXVC*) là công dân Việt Nam. Qua đó, đã tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh đối với người nước ngoài tại Việt Nam và tiến hành mời các đương sự rời khỏi địa phương, quay trở về Campuchia thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tiến hành mời làm việc 03 trường hợp⁵ công dân Việt Nam vi phạm pháp luật và bị Trung Quốc trao trả. Qua làm việc nắm được 03 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy chồng, sau đó bị cảnh sát Trung Quốc phát hiện và giam giữ khoảng 02 tháng thì được trao trả về Việt Nam. Qua đó, đơn vị đã giáo dục, răn đe và cho cam kết không tái phạm.

Về tình hình qua lại biên giới VN-CPC: Phát hiện 41 trường hợp qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia. Qua công tác, qua công tác nắm tình hình, nắm được 01 trường hợp đi Campuchia trái phép vào năm 2019 và quay về địa phương ngày 20/01/2024, đơn vị đã tiến hành mời làm việc, giáo dục, răn đe và cho đối tượng cam kết không tái phạm; 01 trường hợp từ Campuchia về địa phương, mục đích dự lễ “*Đặt nóc chánh điện*” chùa Soài Côn, Phường 2, TXVC và phát hiện 05 trường hợp đi Campuchia nhiều năm trước đây và quay về địa phương trái phép. Qua đó, đơn vị đã tiến hành mời làm việc giáo dục, răn đe, cho cam kết không tái phạm và bố trí lực lượng nắm tình hình về hoạt động của đối tượng trong thời gian tạm trú tại địa phương.

Đoàn khách nước ngoài: Phát hiện 15 đoàn⁶ khách, đoàn đến thăm và làm việc tại thị xã Vĩnh Châu. Qua công tác nắm tình hình, đoàn đến và đi đúng lịch

³ Trần Vi Mít, SN: 1960, Việc kiều Mỹ về địa phương với mục đích thăm thân, tạm trú tại nhà em ruột là Trần Thị Búp Pha ở ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, TXVC.

⁴ 1. Noun Rady, SN: 2000; 2. Soc Đi, SN: 2020 và 3. Soc Sa Ray, SN: 2022 cả 03 quốc tịch Campuchia.

⁵ 1. Trà Văn Thi, SN: 2005; 2. Trà Thị Lành, SN: 1993 cùng thường trú ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải và 3. Đinh Thị Liễu, SN: 2003 thường trú ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa, TXVC.

⁶ 1) Đoàn khách của Bộ trưởng Quốc tế Canada đến tham quan và làm việc tại thị xã Vĩnh Châu, đoàn gồm 12 thành viên; 2) Đoàn tiền trạm thuộc dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1”, gồm 04 thành viên; 3) Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, gồm 31 thành viên; 4) Đoàn công tác của tổ chức Alluvium và tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), gồm 12 thành viên; 5) Đoàn Chỉ huy chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng, gồm 25 thành viên; 6) Đoàn thuộc Bộ Môi trường Chính phủ Áo, gồm 05 thành viên (*02 Áo, 01 Đức, 02 Việt Nam*) cùng với cán bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ phòng Kinh tế, TXVC; 7) Đoàn khách của văn phòng dự án JICA-CTU TC 2 (Nhật Bản) tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, gồm 05 người, trong đó có 02 người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản và giáo viên Trường Đại học Cần Thơ; 8) Đoàn sinh viên thuộc Trường Đại học Khoa học Ứng dụng HZ (Hà Lan), gồm 07 người, trong đó có 04 người quốc tịch Hà Lan và giáo viên Trường Đại học Cần Thơ; 9) Đoàn khách theo khuôn khổ hợp tác với Đại học công nghệ Sydney - Viện nghiên cứu Tương lai bền vững (UTS)

trình xin phép chưa phát hiện vấn đề nghi vấn. Đáng chú ý, trong đó phát hiện 01 trường hợp không có tên trong danh sách xin phép (*ông Nigel Keith Downes, quốc tịch Australia, là nghiên cứu viên khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên của Trường Đại học Cần Thơ*), đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm tình hình hoạt động của Đoàn tại địa phương, qua công tác nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề nghi vấn.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

- *Công tác điều tra; đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội*: Qua triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, đơn vị đã phát hiện, điều tra làm rõ 85/103 vụ phạm tội về trật tự xã hội, chuyển 05 vụ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ còn lại.

- *Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy*: Bắt, triệt phá 24 vụ, tiếp nhận 03 vụ từ các Đoàn Biên phòng, 01 vụ từ các Phòng CSĐTTP về ma túy chuyển đến (*so với cùng kỳ năm 2023 tăng 10 vụ 33/23*) tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt quả tang 52 đối tượng, thu giữ hơn 42 gram ma túy các loại. Hình thức xử lý: khởi tố 24 vụ - 29 bị can và đang củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại. Mời thử test 357 trường hợp, dương tính 162 trường hợp, phạt tiền 96 đối tượng với tổng số tiền là 140.250.000đ, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 57 đối tượng, cảnh cáo 04 trường hợp và đang củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại.

- *Công tác truy nã*: Công tác truy nã luôn được sự quan tâm của Thủ trưởng đơn vị, lực lượng thực hiện công tác xác minh, truy bắt đối tượng luôn nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, Công an các xã, phường nơi đối tượng truy nã lẩn trốn, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ vào công tác xác minh, truy bắt một cách có hiệu quả. Nhằm thực hiện tốt công tác truy nã, đạt hiệu quả cao trong năm, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truy nã năm 2024, đề ra các chỉ tiêu, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện. Kết quả thực hiện: kỳ trước chuyển sang 08 đối tượng (*04 đối tượng trong nước*), trong kỳ phát sinh 09 đối tượng truy nã, đã bắt 09 đối tượng bị truy nã (*09 đối tượng phát sinh*), số đối tượng truy nã hiện còn 08 đối tượng.

- *Tệ nạn xã hội*: Triệt phá 68 điểm, giải tán 14 điểm, bắt quả tang 293 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan (*tăng 16 điểm, giảm 42 đối tượng so*

, gồm 06 người, trong đó có 02 người quốc tịch nước ngoài (Tây Ban Nha và Australia) và 04 trường hợp người Việt Nam; 10) Đoàn khách đến Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thủy sản nước lợ, mặn - Đại học Cần Thơ tại phường Vĩnh Phước, TXVC, gồm 03 người, trong đó có 02 người quốc tịch nước ngoài (Bangladesh và Bờ Biển Ngà) và 01 trường hợp người Việt Nam; 11) Đoàn khách thuộc tổ chức GIZ đến làm việc và khảo sát việc triển khai dự án 3Rpromar, gồm 05 người (02 người nước ngoài và 03 người Việt Nam); 12) Đoàn khách thuộc mạng lưới bền vững Mekong hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ, gồm 15 người (10 người nước ngoài và 05 người Việt Nam); 13) Đoàn khách thuộc tổ chức JICA-Nhật Bản, gồm 06 người (04 người nước ngoài và 02 người Việt Nam); 14) Đoàn 07 người, trong đó: 04 người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản và 03 người Việt Nam (*giảng viên trường Đại học Cần Thơ*), đến trao đổi về mô hình trồng nhãn và trồng rau sạch; 15) Đoàn thuộc tổ chức GIZ, gồm 10 người, trong đó: 06 người nước ngoài quốc tịch Đức và 04 người Việt Nam..

⁶ Giao cầu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

với cùng kỳ). Hình thức xử lý: khởi tố 02 vụ - 03 bị can, ra quyết định xử phạt VPHC 158 đối tượng với tổng số tiền 304.150.000đ, giáo dục, cam kết 45 đối tượng và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại.

3. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Tổ công tác Đề án 06 thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thanh thị xã phối hợp Công an thị xã và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án 06, tuyên truyền công tác cấp Căn cước, hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền lợi ích của việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống đài truyền thanh bằng 03 thức tiếng Kinh - Hoa - Khmer với thời lượng 3 phút/lần,... Qua đó, kết quả thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06 luôn được đảm bảo tiến độ đề ra.

Công an thị xã đã tham mưu UBND thị xã đã chỉ đạo các ban ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Qua đó, công tác triển khai được thực hiện chặt chẽ, không xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp trên lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tổ chức kiểm tra tại 46 cơ sở đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Qua kiểm tra phát hiện 06 trường hợp vi phạm, kết quả xử lý: xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 1.500.000đ, đang củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại.

Đơn vị tổ chức tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh thị xã tổ chức phát thanh tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Tổ chức kiểm tra, tuyên truyền tại 03 cơ sở kinh doanh tạp hóa về việc cấm sản xuất, chế tạo, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu và sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo. Đồng thời tổ chức cho 101 cơ sở trên ký cam kết không vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Trong năm 2024, đơn vị đã vận động, thu hồi 04 khẩu súng tự chế.

- *Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy:* Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung tổ chức tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông; tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, qua đó đã tổ chức TTKS 455 cuộc, có 2449 lượt CBCS tham gia; kiểm tra, phát hiện 1445 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1048 phương tiện, 774 giấy tờ các loại. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Cảnh cáo 64 trường hợp, phạt tiền 1405 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước 4.065.820.000đ, tước GPLX có thời hạn 196 trường hợp,

17 phù hiệu.

- *Công tác phòng, chống cháy, nổ và đảm bảo an toàn PCCC&CNCH*: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu UBND thị xã ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn đảm bảo an toàn về công tác PCCC và CNCH như: Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2024 về kiểm tra xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quản lý, sử dụng điện, quản lý sử dụng đất đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại) công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế, đê, rừng (nếu có); Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 07/5/2024 về việc kiểm tra chuyên đề an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng trong khu dân cư trên địa bàn TXVC,... 10 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xảy ra cháy 01 vụ cháy, vụ cháy không gây thiệt hại về người, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 01 vụ (01/00). Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, qua kiểm tra an toàn PCCC tại 182 cơ sở, phát hiện 10 cơ sở chưa đảm bảo an toàn PCCC, xử phạt VPHC 03 cơ sở, số tiền 7.500.000đ, nhắc nhở 08 cơ sở và có các kiến nghị đối với các cơ sở trên.

- *Công tác đảm bảo an ninh, an toàn nhà tạm giữ*: Thực hiện nghiêm theo kế hoạch công tác, quy định trong công tác quản lý giam giữ, từ đó tình hình an ninh trật tự trong nhà tạm giữ luôn được giữ vững ổn định, an toàn, không xảy ra tình trạng can, phạm nhân trốn, chết trong nhà tạm giữ, trụ sở làm việc. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm 2024, xảy ra 02 vụ bị can “Trốn khỏi nơi giữ”, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 02 vụ (02/00).

4. Kết quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an thị xã đã phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền 46 cuộc, 14.350 lượt người tham dự; tuyên truyền thông qua mô hình “Tiếng loa an ninh” được 138 cuộc thời lượng khoảng 10 phút/lần; phối hợp vận động cá biệt người có uy tín trong tôn giáo. Nội dung tập trung vào tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lồng ghép với các phong trào khác của địa phương, các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, tίν dụng đen, ma túy, mua bán người, mại dâm, trật tự ATGT, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bạo lực học đường,... Từ đó giúp cho nhân dân nắm vững về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã hướng dẫn xây dựng các mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự”. số mô hình hiện có trên địa bàn thị xã 11 loại - 61 điểm, trong đó một số mô hình đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm điển hình như mô hình: “*Nghiep đoàn xe honda chở khách và phòng, chống tội phạm*”; “*Tiếng loa an ninh*”, “*Camera an ninh*”... Qua hoạt động của các mô hình đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo

có giá trị làm giảm đáng kể tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn thị xã.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chuyển hóa địa bàn và các nội dung công tác theo sự phân công; tổng hợp, báo cáo các chuyên đề định kỳ, đột xuất về Công an tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã theo đúng thời gian quy định.

2. Phân công trình sát tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng, nắm tình hình các đối tượng chính trị trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, đô thị, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương. Quản lý số người nước ngoài, Việt kiều nhập cảnh đến địa phương.

3. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời làm tốt công tác truy nã, truy tìm. Tập trung triệt phá giải tán các điểm tệ nạn xã hội, không để hình thành dư luận xấu trong Nhân dân. Tăng cường công tác nắm tình hình đấu tranh với các tổ chức “tín dụng đen”, các đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy,... Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, vận động người dân cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch công tác nhằm kiểm chế gia tăng tai nạn giao thông, cháy nổ.

5. Tăng cường công tác TTKS xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các chuyên đề kế hoạch nhằm kéo giảm tai nạn giao thông; Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh thị xã tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan; Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

6. Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình hiệu quả; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân; gắn chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua do các cơ quan, ban ngành và đoàn thể phát động. Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phối

hợp đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ Bộ Công an.

8. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Nhà tạm giữ, không để xảy ra các trường hợp can phạm, phạm nhân trốn, chết trong Nhà tạm giữ. Phân công lực lượng bảo vệ an toàn các phiên tòa hình sự và hỗ trợ cưỡng chế thi hành các vụ án dân sự trên địa bàn. Thực hiện tốt việc vệ sinh doanh trại và canh gác trụ sở Công an thị xã. Kiểm danh, kiểm diện các đối tượng tù tha về trên địa bàn.

9. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, nhất là báo cáo vụ việc; bảo đảm công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đảm bảo công tác hậu cần, tài chính, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu của đơn vị.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Phòng Tài Chính - Kế hoạch năm, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- VP. HĐND&UBND TX (để báo cáo);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (để báo cáo);
- Lưu: VT.DCX.(02b) *me*



Thượng tá Quách Văn Cáo